

Số: 06 /CT-UBND

Phúc Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**CHỈ THỊ**  
**Về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ**  
**và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018**

Trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ việc thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đã được cấp uỷ, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực, các xã, phường đã chủ động thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ cũng như thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoàn thành chỉ tiêu trên giao, đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai và đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân còn tồn tại, hạn chế đó là: Một số xã, phường chưa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Ban CHQS một số xã, phường thực hiện chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền và Hội đồng NVQS còn chưa kịp thời; công tác phối hợp giữa cơ quan quân sự với công an và các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể trong công tác đăng ký, nắm nguồn, quản lý thanh niên trong độ tuổi chưa chặt chẽ, dẫn đến trong sơ tuyển còn để sót, lọt nguồn. Công tác tuyên truyền vận động công dân và gia đình trong thực hiện NVQS còn chưa tốt và chưa gắn với xử lý nghiêm những hành vi vi phạm hành chính trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, nên còn để xảy ra hiện tượng chống, trốn lệnh khám sức khoẻ NVQS phần nào ảnh hưởng đến công tác tuyển quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 theo chỉ tiêu được giao. UBND thị xã yêu cầu các Ban, ngành, đoàn thể, các UBND xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2018 là nhiệm vụ chính trị quan trọng của thị xã, phải thực hiện hoàn thành đúng, đủ chỉ tiêu được giao. Các Ban, ngành, đoàn thể và các xã, phường cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm Luật NVQS năm 2015, các văn bản, quy định và thực hiện đầy đủ các bước trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Thực hiện các khâu sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ

đảm bảo dân chủ, công bằng đúng quy trình, quy định của pháp luật, ngăn chặn có hiệu quả những biểu hiện tiêu cực, chống, trốn.

2. Ban CHQS thị xã (cơ quan thường trực Hội đồng NVQS thị xã) căn cứ quyết định giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, thực hiện tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Phân bổ chỉ tiêu, địa bàn tuyển quân cho các đơn vị nhận quân. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân về chỉ tiêu số lượng, địa điểm, phương pháp giao nhận quân. Tham mưu cho Hội đồng NVQS thị xã phân công cho các thành viên Hội đồng NVQS thị xã kiểm tra đôn đốc các xã, phường trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

3. Công an thị xã: Chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp với cơ quan quân sự cùng cấp kiểm tra và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn đạo đức, chính trị cho công dân nhập ngũ theo Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/6/2016 của liên Bộ Quốc phòng - Bộ Công an về “Quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam”. Chỉ đạo thẩm tra lý lịch công dân chặt chẽ, không để lọt những đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện hút ma tuý nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đủ chỉ tiêu, chất lượng cao. Chỉ đạo Công an xã, phường chủ trì, phối hợp cơ quan quân sự cùng cấp, tư pháp hộ tịch trong thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, đặc biệt trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân. Cùng với cơ quan quân sự tham mưu cho UBND các cấp xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký NVQS, không chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ đúng quy định của pháp luật hiện hành. Duy trì trật tự tại địa điểm khám, giao nhận quân, các nút giao thông, đảm bảo cho các xe vận chuyển quân an toàn tuyệt đối.

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã: Tham mưu cho UBND và Hội đồng NVQS thị xã về công tác khám sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; tham mưu thành lập Hội đồng khám sức khỏe NVQS, Ra quyết định thành lập Tổ kiểm tra sức khỏe NVQS của các xã, phường, Chỉ đạo về chuyên môn, giám sát việc thực hiện kiểm tra sức khỏe sơ tuyển NVQS tại các xã, phường; Chỉ đạo Trạm y tế các xã, phường phối hợp với Ban CHQS cùng cấp làm tốt công tác khám sơ tuyển và đảm bảo cơ sở vật chất khi thị xã tổ chức khám sức khỏe NVQS tại cơ sở; Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra sức khỏe cho cán bộ y tế cơ sở và cán bộ tham gia đoàn khám NVQS thị xã; Tổ chức khám sức khỏe NVQS theo đúng Thông tư liên tịch số: 16/2016/TTLT-BYT-BQP của liên Bộ Y tế và Bộ Quốc phòng về quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kết luận, phân loại chính xác về sức khỏe của công dân, không để nhầm lẫn, sai sót,

